
        
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
 
 

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

(๑) กระทู้ถาม      (ไม่มี) 
 

   (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    (ไม่มี)    
 

   (๓) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 
 

   (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
    

    ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ ได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันพุธที่  
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณาญัตติที่ ๕.๖ และญัตติที่ ๕.๓๕  
ซึ่งนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ โดยญัติติดังกล่าว 
ได้ตกไป เนื่องจากได้มีหนังสือแจ้งขอถอนญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหากรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงคมนาคม ต้องช าระเงิน
ค่าเสียหายให้ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน  
ซึ่งนายระวี  มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังธรรมใหม่ และนายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ และบรรจุในระเบียบวาระที่ ๕.๒๔ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ญัตติดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  
จึงขอถอดญัตติดังกล่าวตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๖๑ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
 

  (๕) เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
        ๑. ญัตติที่ ๕.๘ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การด าเนินการแก้ปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดย นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล  
และนายนริศ  ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
        ทั้งนี้ ได้มีญัตติ อีก ๑ ญัตติ ที่เป็นเรื่องในท านองเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้น ามา
พิจารณารวมในคราวเดียวกัน คือ ญัตติที่ ๕.๕๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ โดย นายนริศ 
ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
        ผู้เสนอญัตติได้แถลงหลักการและเหตุผลว่า เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่
แนวชายฝั่งทะเลหลายจังหวัดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานึ และนราธิวาส รวมทั้งจังหวัดด้านอันดามัน อาทิ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่  
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ตรัง นครศรีธรรมราช และสตูล ได้ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นอย่างมาก ท าให้ที่ดินที่เป็นของรัฐ 
และของประชาชนเกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ชายฝั่ง  เป็นที่ทราบ
กันดีว่าแต่ละพ้ืนที่มีขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน และมีผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของพ่ีน้อง
ประชาชน ดังนั้น หากไม่เร่งศึกษาเพ่ือหาทางแก้ไขอย่างเป็นระบบและยั่งยืนย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ในเรื่องที่อยู่อาศัย วิถีชีวิตของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่  รวมทั้งมีผลกระทบต่อศักยภาพในการพัฒนา 
ของประเทศในด้านต่าง ๆ และท้ายที่สุดก็จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย ทั้งนี้ ปัจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งของไทยให้ผลผลิตทางการประมงเป็นมูลค่าสูง ท าให้ประเทศไทย 
เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น้ าในล าดับต้นของโลก อีกทั้งอาชีพประมงมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ  
โดยเป็นแหล่งที่มาของรายได้อันดับต้นของประเทศ แต่ต้องประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
ทางธรรมชาติจากการใช้ประโยชน์ชองมนุษย์ที่ท าการประมง โดยมีสิ่งจูงใจคือผลตอบแทนและรายได้ที่สูง  
ท าให้มีผู้ประกอบการอาชีพประมงเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการท าการประมงที่ผิดกฎหมายและ  
ผิดต่อสมดุลทางธรรมขาติ อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักให้มีการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ  
ภาคทะเลอย่างเป็นระบบ โดยมีนโยบายจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม  ดังนั้น เพ่ือป้องกัน 
และรักษาผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่และสร้างความเติบโต 
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล จึงควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ  
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ  อาทิ  
เมื่อก่อนที่ชายหาด ชายฝั่งทะเลยังไม่ ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง  
ไม่สามารถใช้งานได้มากเท่ากับพ้ืนที่บริเวณอ่ืน แต่เมื่อมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นท าให้ที่ดินชายหาด ชายฝั่งทะเล  
มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวควรร่วมมือกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณชายหาด  
เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงาม รวมทั้งได้ให้ข้อสังเกตถึงการแก้ปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งแบบผสมผสานเพ่ือให้
เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง โดยเสนอถึงแนวทางแก้ไขความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ได้แก่ ๑. ความมั่นคงของที่อยู่อาศัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการใช้ประโยชน์ของประชาชน ควรให้กรมเจ้าท่า 
กระทรวงคมนาคม และกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดูแล ๒. ความสมบูรณ์ 
ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแล และ ๓. ก าหนดให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาได้
ในขอบเขตอ านาจของตนเอง อย่างไรก็ตาม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนั้นเป็นปัญหาระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ 
แม้จะมีการแก้ไขปัญหามาเป็นเวลานานแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
โดยจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาโดยการก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรหรือคอนกรีตนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  
และการสร้างแนวเขตป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ไม่มีความเหมาะสม ส่งผลให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดี  และท าให้
ชาวประมงชายฝั่งได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก  ดังนั้น จึงควรบริหารจัดการ 
ด้วยหัวใจที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ และศึกษาการแก้ปัญหาของต่างประเทศ  
ที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ อาทิ การแบ่งหน้าที่ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น รวมทั้ง
พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณว่าเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นหรือไม่ และควรประเมินผลกระทบที่
เกิดข้ึนด้วย  
    เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควร และผู้เสนอญัตติได้แถลงสรุปญัตติแล้ว ที่ประชุม
เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณา ๙๐ วัน 
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       ๒. ญัตติที่ ๕.๙ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้ โดย นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ    
           ทั้งนี้ ได้มีญัตติ อีก ๓ ญัตติ ที่เป็นเรื่องในท านองเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้น ามา
พิจารณารวมในคราวเดียวกัน คือ            
           ๑. ญัตติที่ ๕.๘๕ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแนวทางในการจัดให้มีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้  โดย นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 
           ๒. ญัตติที่ ๕.๑๒๒ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย นายนริศ  ข านุรักษ์  
และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
           ๓. ญัตติที่ ๕.๑๔๐ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์และตามอัตลักษณ์ ในแต่ละพ้ืนที่ทั่วทุกภูมิภาค โดย นายจาตุรงค์   
เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 
             ผู้เสนอญัตติได้แถลงหลักการและเหตุผลว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ 
ที่จะต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากรายได้ 
ของประเทศที่เกิดจากการท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่มหาศาล และเกือบทุกประเทศในโลกได้มีการแข่งขัน 
กันสูงมากเพ่ือให้ประเทศของตนเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น การท าการตลาด  
การประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งหากประเทศไทยไม่มีการศึกษาวางแผน
อย่างเป็นระบบแล้วย่อมท าให้ไม่มีการพัฒนาอย่างจริงจังและไม่มีศักยภาพต่อสู้กับประเทศอ่ืน ๆ ได้ ทั้งนี้ 
ภาคใต้นั้นมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง แต่ยังขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทั้ง ๆ  
ทีส่ามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก หากมีการศึกษาแนวทางการด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของภาคใต้เพ่ือวางแผนทางด้านยุทธศาสตร์ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศ 
ทั้งนี้  ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งซึ่งในแต่ละปีมีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 
และชาวต่างประเทศเดินทางท่ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ซึ่งมีหมู่เกาะและทะเล 
ที่สวยงามอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ซึ่งการท่องเที่ยวทางทะเลนั้นเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้และในระดับประเทศ แต่การพัฒนาและแก้ไขปัญหายังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ อาทิ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ปัญหาแหล่งท่องเที่ยว
เสื่อมโทรม ระบบบริการขนส่งเพ่ือเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ที่ขาด 
การเชื่อมต่อระหว่างกันอย่างบูรณาการ ประกอบกับในปัจจุบันเป็นช่วงที่ก าลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคโควิด -๑๙ ไปทั่วโลก ท าให้นักท่องเที่ยวจากประเทศต่ าง ๆ ไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยได้ ส่งผลให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะ
ถดถอยจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างจริงจัง เพ่ือให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ของประเทศไทยกลับมาขยายตัวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จากการที่รัฐบาลได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจากนโยบายและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 
ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสทางการท่องเที่ยวหลายประการ 
อาทิ ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ 
ในแต่ละจังหวัด แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเป็นที่นิยมมาอย่างต่อเนื่อง และการใช้
จ่ายซื้อสินค้าของที่ระลึก เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์จากชุมชน ท าให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีการขยายตัว  
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เพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดสามารถบริหารจัดการโดยเน้นเรื่องราวที่ เป็นเอกลักษณ์
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นและอัตลักษณ์ลักษณะเด่นของพ้ืนที่นั้น ๆ ได้ รวมทั้งในจังหวัดอ่ืน ๆ ยังมีชนเผ่า
พ้ืนเมืองที่มี เอกลักษณ์ที่ควรได้รับการส่งเสริม และน าวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าไปร่วม 
ในการท่องเที่ยวของชุมชน ตลอดจนการขยายตลาดและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว เพ่ือให้ 
การท่องเที่ยวสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ทั้งนี้ หากสามารถแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว
ชุมชนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานตามระบบห่วงโซ่ 
มีระบบการจัดการที่น าศักยภาพทางการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด สร้างรายได้ และ
พัฒนาเศรษฐกิจสู่การท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างสมดุลและทั่วถึงน าไปสู่การพัฒนาอัตลักษณ์และเรื่องราว 
ของพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่มีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นทรัพยากรเด่นของพ้ืนที่ ลดความทับซ้อนของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในแต่ละ
พ้ืนที่  เกิดการกระจายนักท่องเที่ยว และลดการแข่งขันในมิติของราคา อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ด้าน 
การท่องเที่ยวเหล่านี้ยังขาดเอกลักษณ์ จึงจ าเป็นต้องสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 
รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายการจัดการด้านการท่องเที่ยวและเครือข่ายธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ตลอดจน  
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนอย่างยั่งยืนต่อไป  
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ โดยได้อภิปราย
สนับสนุนญัตติดังกล่าว พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ภาคใต้เป็นพ้ืนที่ 
ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่สูงมากในประเทศไทยและสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล แต่มีหลายพ้ืนที่ 
ที่ยังขาดการพัฒนา ทั้งด้านระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เส้นทางการเดินทางเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยว และปัญหา
พ้ืนที่ทับซ้อนที่ท าให้การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปอย่างยากล าบาก โดยในหลายพ้ืนที่มีสถานที่ท่องเที่ยว
สวยงามและน่าสนใจแต่กลับไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ าประปา ไม่มีห้องน้ า ไม่มีถนนที่นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทาง
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ทั้งนี้ สมาชิกฯ ได้เสนอแนะให้น าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการจัดท าฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคน  
ในชุมชน และพัฒนาทักษะด้านภาษาและด้านต่าง ๆ ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้น รวมทั้งพัฒนา
หรือสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในภาคชุมชน ตลอดจนบูรณาการการท่องเที่ยว 
ให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาระบบความปลอดภัย ส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ ขยายสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน อาทิ ขยายรันเวย์ของสนามบิน สร้างอาคารพักผู้โดยสาร 
ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมีปริมาณมากขึ้น ขยายทางรถไฟเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภูเก็ต - กระบี่ - 
พังงา - สุราษฎร์ธานี สร้างทางรถยนต์เลียบชายฝั่งทะเล ขยายท่าเรือให้สามารถรองรับเรือนักท่องเที่ยว 
ขนาดใหญ่  และสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวทางบกเพ่ิมเติม อาทิ สร้างหอคอยชมเมือง พิพิธภัณฑ์ 
แห่งการเรียนรู้ และสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ นอกจากนี้ ควรดึงจุดเด่นของแต่ละจังหวัดมาเป็นตัวช่วยดึงดูด 
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวซึ่งแต่ละอ าเภอจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป และควรประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวโดยใช้สื่อสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม พร้อมกันนี้  
ได้แสดงความห่วงใยถึงความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ ใช้แรงงาน นอกจากผลกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยว  
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อาทิ จังหวัดกระบี่ มีกลุ่มผู้ใช้
แรงงานได้รับผลกระทบมากกว่า ๓๐,๐๐๐ คน และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีรายได้มาจากการท่องเที่ยว
มากถึง ๙๘ เปอร์เซ็นต์ จึงขอให้รัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ โดยขอให้
จัดสรรงบประมาณเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้ฟ้ืนตัวโดยเร็ว พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตถึงการจ่ายเงินเยียวยาของรัฐ 
ที่ไม่เป็นระบบจะท าให้ผลตัวชี้วัดความส าเร็จไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ตลอดจนควรให้ความส าคัญ 
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กับการท่องเที่ยวภาคอีสานอย่างจริงจัง น าญี่ปุ่นโมเดลมาเป็นต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาคอีสาน 
และควรคิดนอกกรอบจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง โดยเปิดกรอบให้จังหวัด 
ที่เป็นเมืองรองมาเป็นเมืองหลักในการท่องเที่ยว 
  เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควร และผู้เสนอญัตติได้แถลงสรุปญัตติแล้ว ที่ประชุม 
เห็นชอบให้ส่งญัตติดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว เพ่ือพิจารณาศึกษา ก าหนดเวลาพิจารณา  
๖๐ วัน ซึ่งผู้เสนอญัตติไม่ขัดข้อง จากนั้นประธานฯ สั่งปิดประชุม 
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